

ภาพการประชุมของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ครั้งที่ ๖/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๘  
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี

ผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด จำนวน ๓๔ คน ประกอบด้วย คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

โดย นายเอกรัฐ นานอก นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ในฐานะผู้บริหารสูงสุด แจ้งในที่  
ประชุมว่า ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ได้ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจาก  
การปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) เมื่อวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ผ่านมานั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ขอประกาศเจตนารมณ์ของผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล  
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ทุกคนว่า จะไม่รับของขวัญ และของกำนัล  
ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ทั้งก่อน ขณะ และหลังการปฏิบัติหน้าที่ โดยขอให้ทุกคนปฏิบัติหน้าที่  
โดยยึดระเบียบ กฎหมาย และมติคณะรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัด เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ปลอดจาก  
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และการรับนั้นจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
โดยร่วมกันสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้เกิดขึ้นในองค์กรปลูกและปลูกจิตสำนึก สร้างทัศนคติ ค่านิยมที่ดี ในการปฏิบัติ  
หน้าที่ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้อย่างเป็นอัตโนมัติ  
และมีฐานความคิดที่คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมของประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน มีจิตสาธารณะ ปฏิบัติหน้าที่  
ราชการอย่างถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน  
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจาก  
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง  
กฎหมาย เว้นแต่เป็นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่  
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด รวมถึงการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และแนวทาง  
การปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกตำแหน่งและทุกระดับของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ตลอดจนกฎหมาย ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  
เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชัยศรี ปลอดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ



